

เมื่อ..บทบาทของปลาร้า!!

นำเสนอเมื่อ : 8 พ.ย. 2551

ปลาร้า - ปลาแดก

ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของสารอาหารในปลาร้า 100 กรัม

สารอาหารในปลาร้า	เนื้อปลาร้า		น้ำปลาร้า	
คาร์โบไฮเดรต (กรัม)	1.75		0.0	
ไขมัน (กรัม)		6.0		0.6
โปรตีน (กรัม)		14.5		3.2
พลังงาน (กิโลแคลอรี)		117.5		18.2

วิตามินและแร่ธาตุในปลาร้า	เนื้อปลาร้า		น้ำปลาร้า	
วิตามิน เอ (หน่วยสากล)	195.0		0.0	
วิตามิน บี 1 (มิลลิกรัม)		0.02		0.0
วิตามิน บี 2 (มิลลิกรัม)		0.16		0.0
ไนอาซิน (มิลลิกรัม)		0.60		0.0
แคลเซียม (มิลลิกรัม)		939.55		76.5
ฟอสฟอรัส (มิลลิกรัม)		648.2		42.5
เหล็ก (มิลลิกรัม)		4.25		0.0

ที่มา : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณค่าของสารอาหารดังตารางข้างต้น เกิดจากส่วนประกอบของปลาร้าซึ่งมีวิธีการทำที่แตกต่างกันเป็น 3 สูตร คือ

- **สูตรที่หนึ่ง** = ปลา + เกลือ + ร้า

- **สูตรที่สอง** = ปลา + เกลือ + ข้าวคั่ว

- **สูตรที่สาม** = ปลา + เกลือ + ข้าวคั่ว + ร้า

การผลิตปลาร้าแบบดั้งเดิมตามตำรับชาวอีสาน คือ ปลาร้าข้าวคั่วและปลาร้าร้า

- **ปลาร้าข้าวคั่ว** ได้จากปลาหมักเกลือที่ใส่ข้าวคั่ว ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะและ เนื้ออ่อนนุ่ม สีเหลืองเข้มและมีกลิ่นหอม ปลาสดที่นิยมใช้ทำปลาร้าประเภทนี้คือ ปลากรวด ปลาสด ปลาหมอบเทศ ปลาดุก โดยใช้ปลาวุฒานกลางและขนาดใหญ่

- **ปลาร้าร้า** ได้จากปลาหมักเกลือใส่ร้าหรือร้าผสมข้าวคั่ว มีลักษณะเป็นสีคล้ำ ปลายังมีลักษณะเป็นตัว เนื้อไม่นิ่มมาก มีกลิ่นรุนแรงกว่าปลาร้าข้าวคั่ว ปลาที่ใช้ทำส่วนมากเป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลารอย ปลาชิว ปลากรวด ปลาร้าส่วนใหญ่วิวที่ชาวอีสานบริโภคเป็นปลาร้าร้า

3 ขั้นตอนของวิธีการทำปลาร้า

ขั้นที่หนึ่ง ล้างปลาให้สะอาด ถ้าเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดใหญ่ต้องขูดเกล็ดก่อน หากมีขนาดเล็กอย่างปลาชิวไม่ต้อง ปลานำมาทำปลาร้ามีทั้งปลาหนึ่ง (ปลาที่ไม่มีเกล็ด) และปลาที่มีเกล็ด ได้แก่ ปลารอย ปลาชิว ปลาชานา ปลาชิวสูตร ปลาชานวมล ปลาชิว ปลากรวด ปลาหมอบ ปลาตาก ปลาตอง กุ้งและปูเล็กๆ ปลาที่นำมาทำปลาร้าต้องแยกขนาดปลาเล็ก ปลาใหญ่ ไม่ทำปะปนกัน

ขั้นที่สอง เอาใส่และซีปลาวอกจากตัวปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปลาวุฒานใหญ่ ถ้าขนาดเล็กต้องใช้เวลาตากจึงไม่นิยมเอาออก ล้างปลาให้สะอาดใส่ตะแกรงฟุ้งให้สะอาดแล้วใส่เกลือ ข้าวคั่ว หรือร้าให้ได้สัดส่วน 6 : 2 : 1 คือ ปลาทุกตัวใส่เกลือสองถ้วย ใส่ร้าหรือข้าวคั่วหนึ่งถ้วย (ถ้วยตราไก่) แล้วนวดคลุกเคล้าให้เข้ากัน ให้เกลือดูดซึมเข้าในเนื้อปลา (บางแห่งจะใส่ร้าและข้าวคั่วในภายหลัง) ทูหากปลาและเกลือผสมกันได้สัดส่วนตัวปลาจะแข็งและไม่เละ ถ้าตัวปลาเหลวไม่แข็งพอควรโรยเกลือลงคลุกอีก

ขั้นที่สาม เมื่อเสร็จสิ้นกรรมวิธีการนวดปลาวุฒานแล้ว จะนำลงบรรจุในภาชนะเช่น ไหหรือตุ่มที่ล้างสะอาดและแห้งแล้ว ให้ต่ำกว่าระดับขอบปากไหเล็กน้อย ปิดปากไหด้วยผ้าหรือพลาสติก

ถ้าเป็นไหของชาวบ้านนิยมใช้ผ้าห่อซี๊ให้เป็นก้อนโตกว่าปากไหแล้วนำมาปิดทับ เพื่อป้องกันแมลงวันมาไข่ หมักทิ้งไว้นานมีน้ำเกลือไหลท่วมปลาในไห และตัวปลาวุฒานเป็นสีแดงกว่าเดิม แสดงว่าเป็นปลาร้าแล้ว เวลาที่ใช้หมักอาจแตกต่างกันไปตามขนาดของตัวปลา แต่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 5-8 สัปดาห์ หรือนานที่สุดอาจถึงหนึ่งปี ปลาร้าที่หมักหกเดือนไปแล้วถือว่าปลอดภัยไม่มีพยาธิ

เคล็ดลับไม่ลับ การเก็บไหปลาร้าต้องเก็บในสถานที่อากาศถ่ายเทได้ดี แสงแดดส่องไม่ถึง ให้ที่บรรจุปลาร้าต้องเป็นภาชนะที่บ่มแสง หากปลาร้าถูกแสงแดดและอากาศจะทำให้ปลาร้ามีสีคล้ำ หากเก็บในที่เย็นเกินไปจะทำให้กลิ่นไม่หอม

คุณภาพของปลาร้า สิ่งที่มีคุณภาพของปลาร้า คือ คุณค่าด้านสารอาหาร รส กลิ่น สี นักโภชนาการยอมรับกันว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปลาร้ากับอาหารหมักประเภทอื่น เช่น ปลาร้าจ่อม ปลาร้าต้ม กะปิ ปลาร้าให้คุณค่าด้านสารอาหารค่อนข้างสูง คือ ให้โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ โดยเฉพาะปลาร้าที่ทำมาจาก **ปลารอย**

